



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885  
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ จังหวัดเลย

นายกรัฐมนตรีนายพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้เห็นถึงกระบวนการดำเนินงานและบทบาทของสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด ที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสมาชิกสหกรณ์อย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกเพื่อสร้างรายได้ สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการผลิต จัดหาปัจจัยการผลิต รวบรวมผลผลิตจากสมาชิก แปรรูปผลผลิต ตลอดจนจัดจำหน่ายสินค้าให้กับสมาชิก ทำให้สมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดี และยังมีความร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ มีการดำเนินธุรกิจร่วมกันในรูปแบบเครือข่าย สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร จึงมีนโยบายและสั่งการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์นำแนวทางการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด เป็นต้นแบบของสหกรณ์อื่น ๆ ในการส่งเสริมการเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด “แหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอด ต่อยอด ยั่งยืน” เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินการ ด้านธุรกิจสหกรณ์ และขยายผลทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกจังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบในหลักการยุทธศาสตร์และแนวทางในการดำเนินงานตามข้อเสนอวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในชาติรับรู้ และเข้าใจการสหกรณ์ พร้อมทั้งนำไปใช้ในวิถีชีวิต การดำเนินงานอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง



กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงจัดทำโครงการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ ซึ่งจะดำเนินการในสหกรณ์ภาคการเกษตรที่มีศักยภาพ มีความเข้มแข็ง และมีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการ โดยนำวิธีการสหกรณ์มาใช้เป็นกรอบการดำเนินงานในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด และในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสหกรณ์เป้าหมายให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และ ศึกษา ดูงานให้กับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรตนเอง ตลอดจนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ การดำเนินธุรกิจสหกรณ์ แก่กลุ่มบุคคล และประชาชนทั่วไป



นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลยมีสหกรณ์ที่มีศักยภาพ มีความเข้มแข็ง และมีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการ มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการเป็น “ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์” หลายแห่ง คณะกรรมการดำเนินการศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัดเลย ได้ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ และได้คัดเลือกให้ “สหกรณ์การเกษตรภูกระดึง จำกัด” จัดทำและพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัดเลย ด้วยเหตุผลที่ว่าสหกรณ์การเกษตรภูกระดึง จำกัด มีการให้บริการกับสมาชิกอย่างรอบด้าน สมาชิกให้ความสนใจและให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นอย่างดี แสดงถึงความเชื่อมั่น เชื่อถือ และศรัทธา ระหว่างสหกรณ์กับสมาชิกเป็นไปในทิศทางที่ดี เช่น

๑. การให้สินเชื่อ สหกรณ์ได้ให้บริการสินเชื่อกับสมาชิก เพื่อนำไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ซึ่งก็จะมีเหมือนกันในทุกสหกรณ์ แต่ความโดดเด่นของสหกรณ์เกษตรภูกระดึง จำกัด คือ การระดมทุนจากสมาชิกเพื่อนำมาให้บริการสมาชิกตามหลักและวิธีการสหกรณ์ ด้วยการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยการระดมหุ้นจากสมาชิกและระดมเงินฝากจากสมาชิก เพื่อนำมาเป็นทุนในการบริการสมาชิก โดยมีสมาชิกมีเงินฝากออมในสหกรณ์ ร้อยละ ๙๘ นั้นหมายถึงทุกสมาชิกร้อยละ ๙๘ จะมีสมุดเงินฝากอยู่กับสหกรณ์ถึง ๙๘ คน ปัจจุบันสหกรณ์แห่งนี้มีสมาชิก ๑,๗๔๕ คน

๒. การรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก ในพื้นที่อำเภอภูกระดึงมีสมาชิกปลูกข้าวเพียงเล็กน้อย เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสม แต่สหกรณ์ก็ได้สร้างศรัทธาในมวลหมู่สมาชิกที่ปลูกข้าว โดยเมื่อสมาชิกได้ผลผลิตสหกรณ์ก็ไม่ละเลย ในการได้เข้าไปรวบรวมรับซื้อในราคาที่สมาชิกมีความพึงพอใจ ส่วนหนึ่งก็ชำระหนี้ อีกส่วนเป็นเงินออม และส่วนที่เหลือก็ได้นำไปใช้จ่ายในครัวเรือน โดยสหกรณ์ใช้ทุนของสหกรณ์เองในการนำไปรวบรวมผลผลิตทำให้สหกรณ์ไม่มีต้นทุน และสามารถรับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกในราคาที่มีความพึงพอใจได้ด้วย

กรณี ความโดดเด่นอย่างน้อย ๒ ด้าน คณะกรรมการดำเนินการศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัดเลย จึงได้คัดเลือกให้สหกรณ์แห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัดเลย ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลยกับสหกรณ์ฯ ก็มีแนวทางร่วมกันในการพัฒนาช่วยกันเติมเต็ม โดยเฉพาะการให้สหกรณ์ฯ เป็นจุดสาธิตแสดงและทดลองการทำเกษตรที่เลี้ยงถึงการลดต้นทุนการผลิตตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับสมาชิก ได้เห็นตัวอย่างรวมถึงการจำลองรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์มีพื้นที่จำนวน ๑๒ ไร่ในการดำเนินการเรื่องราวต่าง ๆ ที่กล่าวถึง และสหกรณ์เอง โดยนายเลื่อน พูลศรี ประธานกรรมการสหกรณ์ ก็มีความเต็มใจ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัดเลย “สหกรณ์การเกษตรภูกระดึง จำกัด”